

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การวิจัยได้ศึกษาด้านการจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นการจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้

6.1 สรุปผลการวิจัย

6.1.1 องค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

1. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ปลูกลำไย ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี

เกษตรกรทุกคนในกลุ่มมีความชำนาญในด้านการปลูกลำไยการเลือกพันธุ์ลำไยให้เหมาะกับพื้นที่ทำเกษตร การดูแล และถึงขั้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต การปลูก การดูแล การทำให้ลำไยลูกใหญ่ใกล้เคียงกัน และกลุ่มเกษตรกรยังได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยประจำตำบล สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย ผลผลิตลำไยที่ได้ ลูกจะมีขนาดใหญ่ ขนาดลูกใกล้เคียงกัน ได้ผลผลิตปริมาณมาก และรสชาติหวาน มีความต้องการระดับชุมชน ผู้บริโภคหรือลูกค้าส่วนใหญ่คือบุคคลทั่วไป ส่วนมากจะขายส่งสินค้าให้แก่พ่อค้าคนกลาง

2. กลุ่มเกษตรกรลำไยจัมโบ้ ตำบลชมนภ อำเภอสารภี

นายอริคม วรรณเวก มีความเชี่ยวชาญในการผลิตลำไยจัมโบ้เป็นอย่างดี กลุ่มเกษตรกรยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตแก่ชุมชนนอกพื้นที่และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของต้นทุนการผลิต การปลูกลำไยจัมโบ้ของกลุ่มเกษตรกรนั้นอยู่ในระดับปลอดภัย ปลูกด้วยระบบอินทรีย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก ลำไยจัมโบ้ผลสด มีคุณภาพ ลูกใหญ่ มาตรฐานของสินค้า (ปลอดภัย) และรสชาติที่อร่อย ส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าให้แก่พ่อค้าคนกลางและขายปลีกให้แก่

ชาวบ้านสมาชิกในชุมชน มีการคัดมาตรฐานคัดเกรดคุณภาพของสินค้าก่อนส่งไปขายแก่พ่อค้าคนกลาง

3. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยตำบลท่าวังพร้าว ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง

เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญทุกด้าน เกี่ยวกับการปลูกลำไย ในด้านการผลิต วิธีการปลูก การดูแล และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตลำไยแก่ผู้ที่สนใจได้ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ รสชาติหวาน อร่อย การจัดการสินค้าเพื่อออกจำหน่าย จะขายแบบทั้งสวน ให้พ่อค้าคนกลางที่จะมาเหมาทั้งสวน ปัจจุบันผลผลิตมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ราคาลับต่ำลงเรื่อยๆ

4. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยปลอดภัย ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตวิธีการปลูก การดูแล โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในการเพาะปลูกทางกลุ่มเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการดูแลลำไยในระบบอินทรีย์ทั้งหมดตลอดการปลูกและจะใช้ปุ๋ยเคมีไซเปอร์ ในบางครั้งดูตามอาการของพืชตอนที่ปุ๋ยหมักไม่สามารถควบคุมได้ และระยะเวลาการผลิตลำไยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกรกฎาคม หรือระยะเวลาในการผลิต 210 วัน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต ผลผลิตให้ได้ลูกใหญ่ ผิวสวย รสชาติดี วิธีการปลูก การดูแล โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะมีหน่วยงานรัฐ (อบต.น้ำบ่อหลวง) ในการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ผลผลิตที่ได้จะลูกใหญ่ ผิวสวย รสชาติดี และความสดใหม่ C ก่อนส่งขายให้พ่อค้าคนกลาง

5. เกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสอินทรีย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เอย

เกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสอินทรีย์ มีประสบการณ์จากการฝึกงานที่โครงการหลวง ซึ่งเกษตรกรจะปลูกเสาวรส 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์โทง เบอร์ 2 และพันธุ์พื้นเมือง เกษตรกรมีการจัดการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบการควบคุมการผลิตในระบบอินทรีย์ การขุดร่องน้ำใต้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติการตัดหญ้าแทนการใช้สารเคมีในกรณีพ่น นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิต แก่หน่วยงานที่เข้ามาดูงาน และยังให้ยอดพันธุ์พื้นเมืองฟรีแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย ลูกเสาวรส มีคุณภาพ ขนาดมาตรฐานและมีขนาดเท่ากัน รสชาติดี

6. เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง

เกษตรกรมีความถนัดความเชี่ยวชาญในการปลูกหอมหัวใหญ่ การการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และการสังเกตอาการของพืช ผลผลิตมีขนาดใหญ่มากตามมาตรฐาน คุณภาพดี ผลผลิตของทางกลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดับอาหารปลอดภัย ผลผลิตมีคุณภาพดี ไม่มีกลิ่นที่แรงมาก ผลสวย

7. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการทำปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการผลิต วิธีการปลูก การคัดเลือกพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูก การเลี้ยง ไก่ ไก่ และ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้แก่ผู้ที่สนใจ ผลผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตที่ได้ต่อรอบจะได้ถึง 1,400 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ที่ได้มีคุณภาพสมบูรณ์มาก มีความต้องการในระดับชุมชน ขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลาง และขายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้แก่ผู้ที่ต้องการ

8. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม

คุณกัญปวีร์ เกิดเจริญ ถนัดเรื่อง คุณสมบัติของดิน คุณภาพการผลิต และการตลาด นอกจากนี้เกษตรกรยังมีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานในระบบอินทรีย์ ข้าวหอมนิลและข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลผลิตต่อรอบ 4,800 กิโลกรัม โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะปลูก ส้มเขียวหวานและบรรจุงูจูงสุญญากาศเองทั้งหมด สินค้าเกษตรจะมีการคัดเกรดและคุณภาพที่สมบูรณ์ที่สุด มีความต้องการในระดับชุมชน ลูกค้าส่วนมากคือลูกค้าประจำ

9. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ทุกคน นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิต น้ำหมักและปุ๋ยหมัก การขึ้นแปลง การทำโรงเรือน เทคนิคการขายผัก และการทำขนมข้าวกำลังจำหน่าย ให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งในและนอกชุมชน การปลูกข้าวจะเน้นในเรื่องของคุณภาพของข้าวเน้นความปลอดภัยจากสารเคมีในการเพาะปลูกข้าว และการดูแลโดยใส่ใจทุกรายละเอียด สินค้ามีคุณภาพ และการดูแลอย่างละเอียดโดยไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกข้าว ความต้องการข้าวหอมมะลิ ระดับประเทศ ส่งขายแก่พ่อค้าคนกลาง(สหกรณ์) และขายตรงให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

10. กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง

เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิต การปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวข้าว โดยทางกลุ่มจะมีตัวแทนกลุ่มสลับกันไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแล้วนำมาสอนและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม และยังสามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ เรื่องระบบการปลูกข้าววิถีธรรมชาติอีกด้วย ข้าวเหนียวสันป่าตอง1 ข้าวแดง และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ การเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรเน้นการใช้ระบบอินทรีย์ ผลผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตที่ได้ต่อรอบประมาณ 6,000-6,500 กิโลกรัม ผลผลิตของกลุ่มจะขายส่ง ไปยังบริษัทเอกชนที่ทำสัญญาร่วมกัน

6.1.2 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน

1. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ปลูกลำไย ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี

สมาชิกทุกคนมีประสบการณ์และความชำนาญในการปลูกข้าว การดูแล การทำให้ลำไยลูกใหญ่ใกล้เคียงกัน และรวมไปถึงการเก็บผลผลิต และกลุ่มเกษตรกรยังได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยประจำตำบล สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย ประเภทของสินค้า คือลำไยผลสดพันธุ์ อีคอง มีคุณภาพ ขนาดมีหลายเกรดตามที่กำหนดจากโรงงานรับซื้อ ขายส่งสินค้าให้กับพ่อค้าคนกลาง ความต้องการลำไยอยู่ในระดับชุมชน

2. กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลชมพู ตำบลชมพู อำเภอสารภี

คุณสุทธินันท์ สิริสวัสดิกุล การทำเกษตรในระบบอินทรีย์ และมีสมาชิกในกลุ่ม 12 ราย ทางกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกที่มีทักษะความชำนาญในด้านการผลิตการทำเกษตรในระบบอินทรีย์ วิธีการในการเพาะเลี้ยงปลา การตลาด และการแปรรูป จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การประมง โดยมีการจัดอบรมในเรื่องของการเลี้ยงปลาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ตั้งแต่เพาะพันธุ์ปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้ามีทั้ง ลูกปลา และแปรรูปปลาเป็น ปลาแดดเดียวและปลาสามขายส่งให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะทำ packaging ขายให้ ส่วนปลาสดอยู่ในขั้นตอนการเพาะพันธุ์ และขายส่งให้กับลูกค้ารายใหญ่ และขายปลีกให้กับชาวบ้านทั่วไป

3. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม

คุณกัญญ์วิระ เกิดเจริญ ถนัดความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด คุณภาพการผลิต คุณสมบัติของดินว่าพีชชนิดไหนที่เหมาะสมในการปลูกพืชที่เกษตรบ้าง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ พันธุ์ที่ปลูก คือ ข้าวหอมนิลและข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิธีการเพาะปลูกอยู่ในระบบอินทรีย์ ข้าวหอมนิลและข้าวไรซ์เบอร์รี่ แพ็คสินค้าใส่ถุงสุญญากาศ ส่งขายให้กับลูกค้าประจำ ส่งถึงมือผู้บริโภคเอง

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเก็ด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าดง

สมาชิกทุกคนมีความชำนาญ ด้านการผลิตสินค้า การออกแบบ และกรทำทำผลิตภัณฑ์ และยังถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การแปรรูปสินค้าในกลุ่ม คือ ข้าวแต่น้ำสมุนไพร กล้วยฉาบ ลำไยอบแห้ง และข้าวเกรียบผักต่าง ๆ สินค้าจะขายในตราสินค้า ต้นเก็ด สินค้าของกลุ่มได้มีการขอรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว และมีเอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภัย จากสาธารณสุขตลาด และสินค้าเกษตรของกลุ่มจะส่งไปขายที่โรงแรม ตลาดทั่วไป จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความเชี่ยวชาญในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการผลิต การปลูกข้าว การดูแล การขึ้นแปลง จากประสบการณ์และจากที่หน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ กลุ่มเกษตรกรยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิต น้ำหมักและปุ๋ยหมัก การขึ้นแปลง การทำโรงเรือน ให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย การปลูกข้าวจะเน้นในเรื่องของคุณภาพ โดยปลอดภัยจากสารเคมีในการเพาะปลูกข้าว และการดูแลโดยใส่ใจทุกอย่างละเอียด ข้าวหอมมะลิซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นจะมีคุณภาพดี เนื่องจากการดูแลอย่างละเอียด ใส่ใจในทุกขั้นตอน และไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกข้าว และขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลาง

6. กลุ่มเกษตรกรปลูกหมื่นลาหู่โฮมสเตย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ

เกษตรกรทุกครัวเรือนมีความเป็นเชี่ยวชาญในการปลูกชาจากการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บใบชา (ยอดใบชา) การคั่วใบชา การนวดชา ตากใบชา และการคัดเกรดใบชา สินค้าที่โดดเด่นเป็นอย่างมากของกลุ่มเกษตรกร คือ ชาหมื่น ซึ่งพันธุ์ชาที่มีคุณภาพสูง กลิ่นหอม รสชาติดี ชา มีกลิ่นที่หลากหลาย เช่น กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นลิ้นจี่ กลิ่นพีช กลิ่นกุหลาบ กลิ่นมะลิ เป็นต้น ซึ่งชาที่มีลักษณะใบเป็นสีขาวถือเป็นชาที่ดีที่สุด (เกรดA) สินค้าชาจะขายให้แก่นักท่องเที่ยวในโรงแรมเครือเดียวกัน

7. เกษตรกรผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

สมาชิกในกลุ่มมีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกแบบผสมผสานกับแนวทางธรรมชาติ และมีความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิต วิธีเพาะเมล็ด การดูแล การให้น้ำให้ปุ๋ย ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ผักไฮโดรโปนิคส์ และการจัดทำบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายเพื่อหาต้นทุนและกำไรอย่างง่าย แก่ชาวบ้านในชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ มีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค กรีนคอสและบัตเตอร์เฮด โดยจะบรรจุผักลงถาดพลาสติกติดสติ๊กเกอร์ “บ้านผักไฮโดร ทินนัภัทร” ก่อนส่งขายแก่ผู้บริโภคและมีแหล่งจำหน่ายสินค้าประจำคือตลาดนัดชุมชน รวมทั้งการจัดบูธออกงานตามต่างๆ

6.1.3 องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร

1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง

คุณอิน โถ สิงห์อุป อดีตนายกการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้แก่พันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 ข้าวแดง และข้าวไรซ์เบอร์รี่ นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการทำปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการผลิต วิธีการปลูก การคัดเลือกพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูก

และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้แก่ผู้ที่สนใจ ระยะเวลาการผลิตพันธุ์ข้าว จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ข้าวสันป่าตอง 1 ข้าวแดง และข้าวไรซ์เบอร์รี่เมล็ดพันธุ์ที่ได้มีคุณภาพสมบูรณ์มาก มีความต้องการระดับชุมชน ขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลาง

2. กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ปลูกผักบ้านกาด (หอมหัวใหญ่) ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง

คุณจร บุญญา การผลิตหอมหัวใหญ่เชี่ยวชาญในการปลูกหอมหัวใหญ่ การดูแลตลอดจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญ การคัดเลือกพันธุ์ การดูแลควบคุมโรค และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการฟาร์มเป็นอย่างดี ผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้งจึงมีคุณภาพผลสวย และปลอดภัย และระยะเวลาการผลิตลำไยจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม หอมหัวใหญ่ มีคุณภาพดี ราคาถูก ขนาดลูกได้มาตรฐาน ขายส่งให้แก่ผู้ค้าคนกลาง

3. เกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสอินทรีย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เอย

เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเป็นอย่างดีจากประสบการณ์ของตนเอง ที่ได้เคยฝึกอยู่ที่โครงการหลวง ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิต แก่หน่วยงานที่เข้ามาดูงาน เกษตรกรมีการจัดการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบการควบคุมการผลิตในระบบอินทรีย์ โดยมีผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติดี ซึ่งเกษตรกรจะขายทั้งผลสด และน้ำเสาวรสบรรจุขวด ผลสดส่วนใหญ่จะขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลาง ส่วนน้ำเสาวรสบรรจุขวดจะขายให้แก่ชาวบ้านทั่วไป

4. กลุ่มเกษตรกรลำไยจัมโบ้ ตำบลชมพู อำเภอสารภี

นายอริคม วรรณเวก มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จากการปลูกที่ยาวนาน ทั้งการปลูกตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว เพาะปลูกลำไยด้วยระบบอินทรีย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักในการปลูกและดูแลลำไย ลำไยถ้าผลผลิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนสิงหาคม จะได้ผลผลิต มีคุณภาพ และมีรสชาติที่อร่อยลูกใหญ่ และนำออกจำหน่าย ขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลางมีการคัดเกรดตามมาตรฐานที่กำหนด และขายปลีกให้แก่ประชาชนทั่วไป

5. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกข้าว คุณสมบัติของดินว่าพีชชนิดไหนที่เหมาะสมในการปลูกพืชที่เกษตรบ้าง ด้านการตลาด คุณภาพการผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ พันธุ์ที่ปลูก คือ ข้าวหอมนิลและข้าวไรซ์เบอร์รี่ พื้นที่ในการทำการเกษตรนั้นจะเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกพืชสวนและ ข้าว ข้าวหอมนิลและข้าวไรซ์เบอร์รี่

โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะปลูก สีและบรรจุถุงสุญญากาศเองทั้งหมดและนำไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภค
เอง

6. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยตำบลท่าวังพร้าว ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
เกษตรกรทุกคนในกลุ่มมีความเชี่ยวชาญทุกด้าน การผลิต วิธีการปลูก การดูแล
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตลำไยแก่ผู้ที่สนใจได้ ลำไย พันธุ์อีดอ ผลผลิตที่ได้
มีคุณภาพ รสชาติหวาน อร่อยขายส่งสินค้าให้กับพ่อค้าคนกลาง คัดเกรดและราคาตามที่มาตรฐาน
กำหนด ณ เวลานั้น

7. กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
คุณคำ ดวงคำฟู หนัดการปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวข้าว ทางกลุ่มจะมีตัวแทน
กลุ่มสลับกันไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแล้วนำมาสอนสมาชิกในกลุ่ม โดยพันธุ์ข้าวที่
ปลูกได้แก่ ข้าวเหนียวสันป่าตอง1 ข้าวแดง และข้าวไรซ์เบอร์รี่ การเพาะปลูกข้าวของ
เกษตรกรเน้นการใช้ระบบอินทรีย์ ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัย ผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยัง
บริษัทเอกชนที่ทำสัญญาร่วมกัน

8. เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
เกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต ผลผลิตในได้ลูกใหญ่
ผิวสวย รสชาติดี วิธีการปลูก การดูแล โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะมีหน่วยงานรัฐ (อบต.น้ำบ่อหลวง)
ในการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ผลผลิตที่ได้ลูกสวย ลูกใหญ่ ผิวสวย ขายส่งให้แก่พ่อค้าคน
กลาง มีการคัดเกรด ขนาดผล ตามมาตรฐานกำหนด ก่อนส่งขาย

6.1.4 องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐ

1. กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย
เกษตรกรหนัดการปลูกและดูแลผักแบบไฮโดรโปนิคส์ และยังสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิต วิธีเพาะเมล็ด การดูแล การให้น้ำให้ปุ๋ย ตลอดจนการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตผักไฮโดรโปนิคส์ และการจัดทำบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายเพื่อหาต้นทุนและกำไร
อย่างง่าย แก่ชาวบ้านในชุมชน มีหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร คือ การ
ผลิตผักไฮโดร จาก กศน. ผักไฮโดรโปนิคส์ มีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ เรด อี๊ด กรีน อี๊ด กรีนคอส
และบัตเตอร์เฮดขายส่งให้โรงแรม โดยจะบรรจุลงถุง ดิดสติ๊กเกอร์ และขนส่งไปที่โรงแรมเอง ซึ่ง
ผลผลิตจะออกอาทิตย์เว้นอาทิตย์และขายปลีก ให้คนที่รู้จัก

2. กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลชมพู ตำบลชมพู อำเภอสารภี

คุณสุทธีรัตน์ สิริสวัสดิกุล การทำเกษตรในระบบอินทรีย์ ได้รับ safety level (GAP) ทางกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกที่มีทักษะความชำนาญในด้านการผลิตการทำเกษตรในระบบอินทรีย์ วิธีการในการเพาะเลี้ยงปลา การตลาด และการแปรรูป จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การประมง โดยมีการจัดอบรมในเรื่องของการเลี้ยงปลาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปของกลุ่ม สินค้าแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรคือ ปลานิลเส้นปรุงรส ปลาแดดเดียว และปลาต้ม

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเกิด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

สมาชิกในกลุ่มธนาคารผลิตสินค้า ๓๓ ราย QC เช็กความเรียบร้อยของสินค้า และการออกแบบ ทำผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์การตลาด และการจัดการบัญชี และยังถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป หน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด จาก มช. อย. สาธารณสุขจังหวัด สหกรณ์เชียงใหม่ สำนักงานเกษตร และคุณบุญสม สินค้า คือ ข้าวแต่น ก๋วยเตี๋ยว ลำไยอบแห้ง และข้าวเกรียบขายส่ง โดยใช้รถส่วนตัวขนส่งเอง ขายให้โรงแรมต่างๆ และส่งให้แม่ค้ารายย่อยต่างๆ ในตลาด

4. กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง

เกษตรกรทุกคนในกลุ่ม ธนาคารปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวข้าว ทางกลุ่มจะมีตัวแทนกลุ่มสลับกันไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแล้วนำมาสอนสมาชิกในกลุ่ม การเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรเน้นการใช้ระบบอินทรีย์ หน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้ เรื่องการผลิตจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์วิจัยข้าว และกรมพัฒนาที่ดินข้าวสันป่าตอง1 ข้าวแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขายส่ง 100% ให้บริษัทเอกชน ซื่อขายภายใน 10-15 วัน จ่ายเงินสด

5. เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า การใช้ปุ๋ย(ทั้งเคมีและชีวภาพ) และการสังเกตอาการของพืช โดยพันธุ์ที่ปลูกเป็นพันธุ์ซูเปอร์เร็กซ์ ในการเพาะปลูกจะใช้น้ำหมักชีวภาพทำเอง ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้ การผลิต เรื่องการใช้ปุ๋ยยาและโรคพืชต่างๆ จาก เจ้าหน้าที่เกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง หอมหัวใหญ่ มีคุณภาพดี ผลสวย เหม่าซื้อ ตามความสวยงามของผลผลิต ต้นอวบ ทรงลำต้น และหัวสวย

6. กลุ่มเกษตรกรปลูกลำไยปลอดภัย ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต ผลผลิตในได้ลูกใหญ่ ผิวสวย รสชาติดี วิธีการปลูก การดูแล โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในขั้นตอนในการดูแล ทางกลุ่มเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด โดยมีหน่วยงานรัฐ (อบต.น้ำบ่อหลวง) ในการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ผลลำไยที่มีคุณภาพ ลูกมีขนาดมาตรฐานมีหลายเกรดตามที่ท้องตลาดต้องการ ขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลาง

6.1.5 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรกร

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเกิด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

สมาชิกทุกคนมีความสามารถทำผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์การตลาด และการจัดการบัญชี และยังถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ขั้นตอนในการแปรรูปสินค้า การนำไปขายในตลาด และทางกลุ่มได้มีการขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว และมีเอกสารรับรองความปลอดภัย ปลอดภัย จากสาธารณสุข สินค้าในกลุ่ม คือ ข้าวแต่น้ำสมุนไพร กล้วยฉาบ ลำไยอบแห้ง และข้าวเกรียบผักต่างๆ

2. กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง

เกษตรกรยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิต การปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวข้าว โดยทางกลุ่มจะมีตัวแทนกลุ่มสลับกันไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแล้วนำมาสอนและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม และยังสามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ เรื่องระบบการปลูกข้าววิถีธรรมชาติอีกด้วย ลูกข้าวสันป่าตอง 1 ข้าวแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยังบริษัทเอกชนที่ทำสัญญาร่วมกัน

3. เกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสอินทรีย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เอย

เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเป็นอย่างดีจากประสบการณ์ของตนเอง ที่ได้เคยฝึกอยู่ที่โครงการหลวง ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิต แก่หน่วยงานที่เข้ามาดูงาน เกษตรกรมีการจัดการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบการควบคุมการผลิตในระบบอินทรีย์ เสาวรสผลสดมีคุณภาพสูง รสชาติดี ซึ่งเกษตรกรจะขายทั้งผลสด และน้ำเสาวรสบรรจุขวด ผลสดจะขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง ส่วนน้ำเสาวรสดจะขายให้กับประชาชนทั่วไป

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิก ตำบลแม่ทา อำเภอแม่เอน

สมาชิกทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ทางกลุ่มเกษตรกรยังได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “วิถีพอเพียง” และสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การทำเกษตรเคียวระบบเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ที่มีความสนใจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิก เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ผลผลิตผักและผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรจะขายในตราสินค้าแม่ทาออร์แกนิก จะต้องผ่านการตรวจสอบในมาตรฐานของแม่ทาก่อน ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพปลอดภัย ก่อนนำออกจำหน่าย

5. กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลชมพู ตำบลชมพู อำเภอสารภี

คุณสุทธินันท์ สิริสวัสดิกุล การทำเกษตรในระบบอินทรีย์ กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลชมพูใช้ชื่อว่า วังมัจฉาพญาชมพู เป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 40 กว่าครัวเรือน ในการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาจะเลี้ยงด้วยระบบธรรมชาติทั้งหมด สินค้าที่เป็นตัวหลักของกลุ่ม คือ ปลาสด มีการทำระบบไบโอฟลอค (biofloc) กับการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ ปลาที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยง ได้แก่ ปลาทอม ปลานิลดำ ปลานิลแดง ปลาสด และกบ และจะใช้ปลานิลในการแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาต้ม การนำจำหน่ายจะขายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะทำ packaging ขายให้

6.1.6 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตร

1. เกษตรกรผู้ปลูกเสาวรอินทรีย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เอย

เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเป็นอย่างดีจากประสบการณ์ของตนเอง ที่ได้เคยฝึกอยู่ที่โครงการหลวงยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิต แก่หน่วยงานที่เข้ามาดูงาน และยังให้ยอดพันธุ์พื้นเมืองฟรีแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย ผลผลิตเสาวรที่ได้นั้นจะมีคุณภาพสูงผลใหญ่รสชาติดี ซึ่งเกษตรกรจะขายทั้งผลสด และน้ำเสาวรบรรจุขวด

2. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด คุณภาพการผลิต คุณสมบัติของดิน ว่าดินชนิดไหนที่เหมาะสมในการปลูกพืชอะไรได้บ้าง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ พันธุ์ที่ปลูก คือ ข้าวหอมนิลและข้าวไรซ์เบอร์รี่ จะได้ผลผลิตต่อรอบ 4,800 กิโลกรัม โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะปลูก สีเมล็ดและบรรจุถุงสุญญากาศเองทั้งหมดและจำหน่ายให้กับลูกค้าประจำ

3. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตำบลท่าวังพร้าว ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต วิธีการปลูก การดูแล และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตกล้วยแก่ผู้ที่สนใจได้ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ

รสชาติหวาน อร่อย จะขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลาง ขายตามมาตรฐานลูกและราคาตามการคัดเกรด ณ เวลานั้น

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเกิด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

กลุ่มเกษตรมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตสินค้า การตรวจเช็คเรื่อง QC เช็คความพร้อมเรียบร้อยของสินค้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์การตลาด และการจัดการบัญชี และยังถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ขั้นตอนในการแปรรูปสินค้า การนำไปขายในตลาด สินค้าของกลุ่มได้มีการขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว และมีเอกสารการรับรองความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุข สินค้าที่ได้ คือ ข้าวแต่น้ำสมุนไพร ข้าวแต่น้ำลำไย ที่ออกมาในรูปแบบลักษณะต่างๆ

6.1.7 องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

1. กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลชมพู ตำบลชมพู อำเภอสารภี

คุณสุทธินันท์ สิริสวัสดิกุล การทำเกษตรในระบบอินทรีย์ และมีสมาชิกในกลุ่ม 12 ราย ได้รับ safety level (GAP) และยังถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป สินค้าที่เป็นตัวหลักของกลุ่ม คือ พลาสติก และกบจะขายเฉพาะลูกกบเท่านั้น สินค้ามีคุณภาพ สดใหม่ตลอด และขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าประจำ

2. กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง

เกษตรกรยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิต การปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวข้าว โดยทางกลุ่มจะมีตัวแทนกลุ่มสลับกันไปเรียนรู้จากหน่วยงานราชการแล้วนำมาสอนและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม และยังสามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ เรื่องระบบการปลูกข้าววิถีธรรมชาติอีกด้วย ผลิตภัณฑ์คือ ข้าวเหนียวสันป่าตอง1 ข้าวแดง และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ การเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรเน้นการใช้ระบบอินทรีย์ผลผลิตของกลุ่มจะขายส่งไปยังบริษัทเอกชนที่ทำสัญญาร่วมกัน

3. เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า การใช้ปุ๋ย ยา (ทั้งเคมีและชีวภาพ) และการสังเกตอาการของพืช กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า การใช้ปุ๋ย ยา (ทั้งเคมีและชีวภาพ) และการสังเกตอาการของพืช

6.1.8 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนเกษตรผู้การท่องเที่ยวระดับอาเซียน

1. กลุ่มเกษตรกรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม

กลุ่มเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในด้านเกษตรและด้านการตลาด รวมทั้งเชี่ยวชาญในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมแบบการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถให้ลูกค้าเข้าไปร่วมทำกิจกรรมทางเกษตรได้

2. กลุ่มเกษตรกรปูหมื่นลาหู่โฮมสเตย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เอย

กลุ่มเกษตรกรปูหมื่นลาหู่โฮมสเตย์ ผู้นำกลุ่ม คือ คุณเจริญไชย ไชยกอ ซึ่งเป็นชาวลาหู่ในพื้นที่ มีประชากรทั้งหมด 250 คน อาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกร คือ การปลูกชาอัสสัม และทำโฮมสเตย์ มีการทำโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งเน้นกิจกรรมทางการเกษตร (ปลูกชา) และการปลูกพืชแบบผสมผสานกับเกษตรทฤษฎีใหม่ สินค้าที่โดดเด่นเป็นอย่างมากของกลุ่มเกษตร คือ ชาปูหมื่น ซึ่งเป็นชาที่มีคุณภาพสูง กลิ่นหอม รสชาติดี

3. กลุ่มเกษตรกรท่องเที่ยวเชิงเกษตร แม่ใจบ้านดินโฮมสเตย์ อำเภอแม่แตง

สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ด้านการเกษตร การปลูกผัก การตลาด และด้านการให้บริการจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางกลุ่มมีการทำเกษตรแบบผสมผสาน มีผักหลากหลายชนิด มีมีการให้บริการทางด้านห้องพักในรูปแบบบ้านดิน โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการจัดทำกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวไปเข้าร่วม โฮมสเตย์บ้านดิน ที่พักอาศัยที่ทำจากดิน ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

6.1.9 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่

1. กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลชมพู ตำบลชมพู อำเภอสารภี

กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกที่มีทักษะความชำนาญในการผลิตการทำเกษตรในระบบอินทรีย์ วิธีการในการเพาะเลี้ยงปลา การตลาด และการแปรรูป จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การประมง โดยมีการจัดอบรมในเรื่องของการเลี้ยงปลาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ตั้งแต่เพาะพันธุ์ปลา อนุบาลปลา จนถึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปของกลุ่ม การแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรนั้นจะใช้ปลานิลในการแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาต้ม โดยในแต่ละครั้งจะทำการผลิตครั้งละ 100 กิโลกรัม สินค้าแปรรูป คือ (1) ปลานิลเส้นปรุงรส (2) ปลาต้ม (3) ปลาแดดเดียว สินค้าเกษตรที่ได้มีคุณภาพที่สูง ปลอดภัย สะอาด และมีรสชาติที่ดี มีการบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเกิด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

นางเครือวัลย์ เตชะบุตร หน้คการผลิตสินค้า นางนฤมล ชัยปรากการ หน้คเรื่ง QC เช้คความเรื่บรื่อยของสินค้า และการออกแบบ และทำผลิตภ้คท์ การประชาสัมพันธ์ การตลาด และการจัคการบ้ญช้ และย้งถ้ายทอคความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป สินค้า คือ ข้าวแต้ณ กลัวยฉาบ ถ้าโยอบแห้ง และข้าวเกรียบ ขายให้โรงแรมต้งๆ และส่งให้แม่ค้ารายย้อยต้งๆในตลาด ส่วนพ้อค้าคนกลางในต้งจ้งหวัด (สุราช) จะมารับซื้อสินค้าที่กลุ่ม

6.1.10 องค้ความรู้ด้านการต้อยคภาคการเกษตรให้เกคประ โยชน้เชิงพาณิ ชย์และ สาธารณะ

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านสันกอเกิด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

สมาชิกกลุ่ม หน้คการผลิตสินค้า หน้คเรื่ง QC เช้คความเรื่บรื่อยของสินค้า การออกแบบ และทำผลิตภ้คท์ สินค้าจะขายในตราสินค้า ตันเกค สินค้าหลักของกลุ่ม คือ ข้าวแต้ณหน้าสมุนไพโร ข้าวแต้ณน้ำถ้าโย มีวิธ้การจัคการบ้จยัการผลิต โดยส่วนผสมต้ง ๆ จากเกษตรกรในชุมชน สินค้าของกลุ่มได้มีการขอใบรับรองมาตรฐานเรื่บรื่อยแล้ว และมีเอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภัย จากสาธารณสุข ขายส่ง โดยใช้รถส่วนต้งชนต้งเอง ขายให้โรงแรมต้งๆ และส่งให้แม่ค้ารายย้อยต้งๆในตลาด

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิก ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน

กลุ่มเกษตรกรมีผู้ที่เป็นปราชญ์ชุมชนด้านการเกษตรย้งยั้ง และมีผู้ที่มีความเชื่บชาญในการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์นอจากนี้ทางกลุ่มเกษตรกรย้ง ได้จัคตั้งเป็นศูนย์เรื่บรูด้นแบบ “วิธ้พอเพื่ยง” และสามารถถ้ายทอคองค้ความรู้ด้านการผลิต การทำเกษตรเดื่ยว ระบบเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มน้คศึกษา ISDSI กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่มีความสนใจ ผลผลิตผักและผลไม้ของกลุ่มก่อนที่จะขายในตราสินค้าแม่ทาออร์แกนิกกลุ่มเกษตรกรย้ง ได้รับการยกย่องจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขายสินค้าให้แก่กลุ่มบุคคลที่สนใจ

6.2 อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ภาคเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” อาศัยการจัดการองค์ความรู้(KM)ภาคการเกษตรต่อการยกระดับของเกษตรกรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน จากองค์ความรู้ทั้งหมด 10 ด้าน ของกลุ่มเกษตรกรที่สำคัญ คือ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านการผลิตสินค้า และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ มีกรอบทฤษฎีการเชื่อมโยงองค์ความรู้แบบ Core Competency is Linked to Explicit and Tacit Knowledge ประภัสสร ทองยินดี (2559) กล่าวว่าองค์กรสามารถสร้างแกนกลางในการจัดเก็บองค์ความรู้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อรวมเป็นแหล่งองค์ความรู้ทั้งหมดขององค์กร ในขณะที่เราอยู่ในกระบวนการแปลงองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) ให้เป็น องค์ความรู้ที่มีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) นั้น ระหว่างนั้นก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกด้วย (generate new tacit knowledge) ซึ่งทั้ง 17 กลุ่มเกษตรกร สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 10 องค์ความรู้ โดยองค์ความรู้ที่กลุ่มเกษตรกรมีมากที่สุด คือ องค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สอดคล้องในงานของวีระศักดิ์ สมยานะ (2551) เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ช่วยทำให้การทำงานของชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถนำเอาต้นแบบของการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยไปเป็นแบบอย่างกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัยในด้านอื่น ๆ

6.3 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไปควรที่จะกระจายกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย มีเครือข่ายที่กว้างมากขึ้นและให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการขยายผลการวิจัยให้เกิดประโยชน์ของการนำไปใช้ให้มากขึ้น รวมถึงการวางแผนการพัฒนาสินค้าเกษตรร่วมกับชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด และทำการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในการแข่งขันประชาคมอาเซียน เพื่อนำมาเป็นตัวแทนของชุมชนในการวางแผนการพัฒนาการเกษตรชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดเชียงใหม่ และในระยะต่อไป